

รวมประเมินวิทยฐานะครูแบบเดียว

นำเสนอเมื่อ : 29 ก.ย. 2558

รวมประเมินวิทยฐานะครูแบบเดียว ก.ค.ศ.เลื่อนใช้เกณฑ์พีเอ'ดาวพงษ์' 2 เดือนทำข้อมูลประเมิน

มติ ก.ค.ศ.ให้เลื่อนประกาศใช้เกณฑ์พีเอ "ดาวพงษ์" ให้เวลาคณะทำงานที่ปลัด ศธ. เป็นประธาน 2 เดือน
เร่งทำข้อมูลการประเมินให้เสร็จ ย้ำให้ศึกษาภาพรวมทั้งมดยึดตาม 3 แนวทาง ไม่เบียดบังเวลาเด็ก-มาตรฐาน
วิชาการ/จิตวิญญาณความเป็นครู-สอดคล้องลักษณะครู หวังหลอมรวมให้เหลือการประเมินรูปแบบเดียว

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ
นี้ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการประกาศใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ พีเอ (Performance
Agreement) ว7/2558 ออกไปก่อน ตามที่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดศธ.
ในฐานะประธานคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์วิทยฐานะครูใหม่เสนอ
รวมทั้งรับทราบรายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับวิธีการประเมินครูด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุมยังไม่มิตีเรื่องนี้แต่มอบให้ปลัด
ศธ.ไปออกแบบวิธีการประเมินครูเพื่อใหม่หรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่ โดยยึด 3 แนวทาง คือ

- 1.ครูต้องไม่เบียดบังเวลาสอนเด็กนักเรียน
- 2.ให้มีมาตรฐานทางวิชาการและมาตรฐานทางจิตวิญญาณความเป็นครู และ

3.กลุ่มเป้าหมายครูแต่ละลักษณะของ ทั้ง 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่สอนเก่งแต่อยู่ต่างจังหวัดไม่จบปริญญาโท ไม่มีความรู้เรื่องวิจัย ไม่เก่ง ภาษาอังกฤษ
กลุ่มที่ทำผลงานทางวิชาการเก่ง และกลุ่มที่เป็นนักปฏิบัติสอนไม่เก่ง เขียนไม่เก่ง
อยู่ตามชนบทชายขอบแต่ทำให้เด็กได้รับรางวัลจำนวนมาก ซึ่งอาจมีวิธีการประเมินที่เหมือนกัน
หรือแตกต่างกันได้

"จากนี้คณะทำงานฯ

จะต้องไปศึกษาภาพรวมการประเมินทั้งหมดเพื่อหลอมรวมการประเมินวิทยฐานะครูให้เหลือเพียงรูปแบบเดียว
ไม่ใช่ประเมินนู่นประเมินนี่เยอะไปหมด ส่วนจะยกเลิกการประเมินวิทยฐานะอื่นๆ หรือไม่
ผมยังไม่สามารถตอบได้เวลานี้ ขอเวลาศึกษาให้แน่ชัดก่อน โดยให้เวลาคณะทำงานไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
2 เดือน และนำกลับมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา" พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าว

ครูสามารถขอเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่วิทยฐานะผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง ว13 และหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17 ไปก่อนได้

ที่มา [คมชัดลึก วันที่ 28 กันยายน 2558](#)